

## **BHXH TP.Hà Nội: Cần đưa ra kịch bản hiệu quả để mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT**

20:47 11/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu tại buổi làm việc với BHXH thành phố Hà Nội ngày 9/8 về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 7 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023.**



*Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu làm việc với BHXH TP. Hà Nội*

Tại buổi làm việc, lãnh đạo BHXH thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả đạt được qua đơn vị trong 7 tháng đầu năm 2023. Theo đó, thời gian qua, BHXH Thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Về công tác thu, phát triển người tham gia, nhờ bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố cùng sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và sự nỗ lực của BHXH thành phố, đến nay, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đều tăng so với cùng kỳ và tháng

12/2022.

Cụ thể, thành phố hiện có hơn 7,7 triệu người tham gia BHYT; trên 1,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 76.811 người tham gia BHXH tự nguyện. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng tháng 7/2023 là 33.160 tỷ đồng, đạt 55,10% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Kết quả đó có được là do BHXH thành phố đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: mở rộng và phát triển tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; phối hợp với cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát dữ liệu về các đơn vị chưa tham gia BHXH, tham gia BHXH chưa đầy đủ; phối hợp với cơ quan Công an, UBND xã rà soát hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên môi trường mạng xã hội; qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua các đợt truyền thông cao điểm theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch, hội nghị theo nhóm nhỏ/gặp trực tiếp từng người; đặc biệt là truyền thông qua nhân vật thực tế, các hoạt động thiện nguyện,...

Hết tháng 7/2023, toàn thành phố có 86.545 đơn vị chậm đóng (với 1.207.869 lao động), tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT là 5.437,2 tỷ đồng, tỷ lệ chậm đóng là 8,46%; số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi là 1.854,2 tỷ đồng, tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi là 2,89%.

Sau 7 tháng đầu năm, BHXH thành phố đã thực hiện 2.421 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch tại 1.797 đơn vị sử dụng lao động và thanh tra, kiểm tra đột xuất với 624 đơn vị. Số tiền thu hồi được 219,4 tỷ đồng (đạt 79,1%). Qua công tác thanh tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra liên ngành, BHXH thành phố cùng các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã đã phát hiện, xử phạt, kiến nghị UBND thành phố xử phạt hành chính hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN theo thẩm quyền đối với 49 đơn vị đóng trên địa bàn, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là trên 4,2 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, BHXH thành phố đã có nhiều biện pháp để giảm thiểu tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH. Trong đó, BHXH Thành phố rà soát chủ sử dụng, người quản lý các đơn vị nợ khó thu (đơn vị mất tích, chủ bỏ trốn, ngừng dừng giao dịch) để yêu cầu đóng nộp BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy định. Trường hợp nếu cố tình không đóng hoặc đóng không đầy đủ, BHXH Thành phố gửi hồ sơ sang các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Đồng thời, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan đăng ký kinh doanh không cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp trước đây đã hoạt động, có tham gia BHXH, BHYT mà bỏ trốn, yêu cầu các đơn vị phải khắc phục ngay tình trạng chậm đóng BHXH,

BHYT. Bên cạnh đó, BHXH các quận, huyện, thị xã đã chủ động báo cáo và tham mưu UBND huyện thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc, cũng như làm việc trực tiếp với các đơn vị chậm đóng BHXH trên địa bàn.

Tính đến nay, BHXH Thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến Cơ quan điều tra đối với 07 đơn vị với tổng số tiền chậm đóng tại thời điểm kiến nghị khởi tố là hơn 118,6 tỷ đồng và hiện đã có 05 đơn vị đã khắc phục một phần với tổng số tiền là trên 13,1 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của BHXH Việt Nam còn lắng nghe một số nội dung liên quan đến công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai từ lãnh đạo quận Long Biên, lãnh đạo phòng Quản lý Thu - Số, thẻ và phòng Truyền thông. Riêng lãnh đạo BHXH huyện Thường Tín, tại buổi làm việc đã nêu lên một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, cách quản lý người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hiệu quả hơn.

Chia sẻ về những khó khăn trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH Thành phố tập trung mọi nguồn lực, đưa ra các kịch bản triển khai thực hiện hiệu quả để đạt chỉ tiêu kế hoạch của UBND thành phố, BHXH Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ giao 5 tháng cuối năm 2023. Nhất là, tổ chức hội nghị trong Ban chỉ đạo cấp quận để phân công rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên nhằm đạt hiệu quả trong mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, nâng cao chất lượng các tổ chức dịch vụ thu; tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về BHXH, BHYT; cũng như nâng cao nghiệp vụ truyền thông cho các nhân viên tổ chức dịch vụ thu. Phó Tổng Giám đốc cũng giao ban Thu - Số, thẻ xây dựng hội nghị mẫu với các bước cụ thể để thống nhất trong toàn hệ thống, giúp thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

**Gia Linh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/bhxh-tpha-noi-can-dua-ra-kich-ban-hieu-qua-de-mo-rong-dien-bao-phu-bhxh-bhyt>